



HỌC VIỆN THÁNH CA VIỆT NAM

P.O. Box 6253, Santa Ana, CA 92706 • Tel: (714) 596-9143
www.hocvienthanhcavietnam.org

Thư Ngỏ

Kính thưa quý vị,

Nhằm mục đích nuôi dưỡng và phát triển nhân tài cho nền thánh nhạc Việt Nam hải ngoại và đề cao văn hóa, một số tu sĩ và anh chị em yêu mến thánh nhạc quyết định thành lập **“Học Viện Thánh Ca Việt Nam”**, là một tổ chức bất vụ lợi, làm nơi trao đổi những sinh hoạt thánh nhạc giữa hải ngoại và trong nước như: Trình diễn thánh ca, tổ chức các buổi chia sẻ và huấn luyện, tổ chức tưởng niệm và ghi ơn các nhạc sĩ công giáo, lưu trữ và phát hành các tác phẩm, sản phẩm liên quan đến thánh nhạc...

Tuy chúng tôi là những người xướng xuất nhưng công việc chung này không hẳn là trách nhiệm của riêng ai mà tất cả những người nặng hoài bão và ưu tư về nền thánh nhạc Việt Nam đều nên kê vai gánh vác. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chánh, chúng tôi mời gọi sự đóng góp, ủng hộ rộng rãi của tất cả quý vị. Quý vị có thể là Ân Nhân Sáng Lập, Ân Nhân Danh Dự, Ân Nhân Bảo Trợ (bậc I, II, III) hoặc là Hội Viên Dài Hạn với niên liễm hàng năm của Học Viện Thánh Ca Việt Nam. Học Viện đón nhận mọi đóng góp từ cá nhân, hội đoàn, doanh nghiệp hay công ty và tất cả các đóng góp đều có chứng nhận trừ thuế. (Chi tiết xin xem phiếu ân nhân đính kèm)

Trong dịp khai mạc Học Viện Thánh Ca Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức lễ giỗ hai vị nhạc sư: Hải Linh (20 năm) và Ngô Duy Linh (10 năm) với chương trình như sau:

- Tiệc gây quỹ tại nhà hàng Emerald Bay
 - Thánh Lễ cầu nguyện và Đêm Thánh Ca Tưởng Niệm tại Holy Spirit Church (Cộng Đoàn Thánh Linh – Fountain Valley)
- (Chi tiết địa điểm, ngày giờ tổ chức được ghi trong thiệp mời kèm theo)

Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị đến tham dự các chương trình nêu trên. Sự hiện diện và ủng hộ của quý vị là niềm khích lệ rất quan trọng trong những bước sơ khai của Học Viện Thánh Ca Việt Nam.

Qua sự cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị.

Trân trọng kêu gọi và kính mời,

Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương
Giáo phận Orange